

NĂM THỨ 63
THỨ SÁU
5
THÁNG 4-2024
(27-2 năm Giáp Thìn)
SỐ: 9122



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:
126 - PHỐ LÊ LỢI - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544
0227.3733.958
● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
● EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG



Tháo gỡ những điểm nghẽn, hạn chế của giáo dục mầm non

(Xem tin trang 4)



Đổng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự phiên họp tại trụ sở Chính phủ.

Hội Nông dân và Liên minh Hợp tác xã phối hợp hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể

(Xem tin trang 4)



Hội Nông dân tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2024 - 2030.

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC Tổ chức hội nghị khách hàng

Sáng ngày 4/4, tại Thanh Hóa, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức hội nghị khách hàng bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tới dự.

Quý I/2024, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Lũy kế quý I/2024, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 69,4 tỷ kWh, tăng 11,8%

so với cùng kỳ năm 2023. Sản lượng điện truyền tải tháng 3/2024 đạt 20 tỷ kWh. Lũy kế quý I/2024, sản lượng điện truyền tải đạt 54,36 tỷ kWh, tăng 11,17% so với cùng kỳ năm 2023.

Tại hội nghị, lãnh đạo Tổng công ty và các khách hàng lớn đã tập trung thảo luận, chia sẻ thông tin về kết quả triển khai chương trình điều chỉnh phụ tải, chăm sóc khách hàng và tiết kiệm điện năm 2023; tình hình cung ứng điện năm 2024; kinh nghiệm của các

(Xem tiếp trang 4)
MẠNH THẮNG

Chuẩn bị tốt cho diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Thái Bình năm 2024

Sáng ngày 4/4, Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị thông qua ý định diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó siêu bão và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Thái Bình năm 2024.

Với đề mục tình huống phối hợp với Quân khu 3 và các lực lượng có liên quan tổ chức phòng thủ dân sự, ứng phó siêu bão, cứu hộ, cứu nạn và xử trí sự cố hóa chất, cuộc diễn tập gồm 2 giai đoạn với 6 vấn đề huấn luyện bao gồm các nội dung: Cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự

tỉnh triển khai nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó siêu bão và tìm kiếm cứu nạn; đánh giá tình hình, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, chỉ đạo hiệp đồng giữa các lực lượng, điều chỉnh bổ sung kế hoạch, phương án ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục siêu bão. Thực hành xử trí tình huống sạt trượt mái dè; sập đổ công trình; sự cố hóa chất; thông tin, thông báo, cảnh báo siêu bão; kêu gọi sắp xếp,

(Xem tiếp trang 4)
VĂN DŨNG
(Bộ CHQS tỉnh)

THÀNH PHỐ Tổng giá trị sản xuất quý I tăng 5,58%

Sáng ngày 4/4, UBND thành phố Thái Bình tổ chức họp nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội và kết quả công tác chuyển đổi số quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Ngày từ đầu năm, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ; chủ động dự báo và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tổng giá trị sản xuất quý I/2024 ước đạt trên 14.100 tỷ đồng, tăng 5,58% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 554,6

tỷ đồng, đạt 22,66% dự toán. Công tác quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị được quan tâm. Công tác quản lý đất đai, vệ sinh môi trường được tập trung thực hiện. Công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục có nhiều đổi mới, đã hoàn thành một số dự án tồn tại từ nhiều năm. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt kết quả toàn diện. Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm giải phóng thị xã, 20 năm thành lập thành phố.

(Xem tiếp trang 4)
MINH NGUYỆT

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo

Đường đến vinh quang chỉ dành cho những người có chí "vượt nắng, thắng mưa", dám đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Còn ai đó mới thấy sóng cả đã ngã tay chèo, né tránh, dùn dấy thì không bao giờ đi tới đích, nói gì chuyện vươn ra biển lớn. Cuộc sống càng phát triển càng nhiều khó khăn, thử thách. Có xem đó là cơ hội để "lừa thử vàng" thì mới làm nên mùa vàng bội thu. Công cuộc đổi mới đất nước đang cần những con người như thế.

Trong bức tranh không mấy sáng sủa của nền kinh tế toàn cầu hiện nay, Việt Nam vẫn được đánh giá là điểm sáng. Nhưng khó khăn còn nhiều; một số chủ trương, chính sách chưa được thực hiện quyết liệt, hiệu quả, thậm chí có lúc, có nơi tinh thần bị chùng xuống. Việc Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021; sau đó Chính phủ có Nghị định số 73/2023/NĐ-CP, ngày 29/9/2023 là để khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Trèo non, những ước non cao

Vươn lên cuộc sống ấm no, hạnh phúc là khát vọng ngàn đời của dân tộc ta. Chính khát vọng ấy hun đúc nên ý chí con người Việt Nam, luôn muốn đương đầu với thử thách để khẳng định sức mình: "Trèo non, những ước non cao/Anh đi đò dọc ước ao sông dài". Khát vọng của dân tộc lại hội tụ, kết tinh trong Khát vọng Hồ Chí Minh, đó là, làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Với nghị lực phi thường, Người đã cùng Đảng ta biến khát vọng ấy thành hiện thực bằng thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Đúng như Người nói: "Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đèo núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên".

Những thắng lợi viết nên bao trang sử vàng của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng không có thắng lợi nào là dễ dàng, mà phải đối bằng xương máu của cả dân tộc, sự hy sinh của nhiều thế hệ cán bộ, nhiều người dám đánh cược sinh mệnh chính trị của mình vì lợi ích chung của đất nước. Việc "khoán chui" giao ruộng cho từng hộ nông dân những năm 1966 - 1968 của Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Kim Ngọc, trái với chủ trương của Đảng lúc bấy giờ là một thí dụ. Ông bị kiểm điểm phê bình, nhưng sau đó chính từ sự đột phá trong tư duy, cách làm ấy, Bộ Chính trị đã nghiên cứu cho ra đời Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 về đổi mới quản lý kinh tế trong nông nghiệp, khơi dậy sức lao động sáng tạo của người dân. Đó còn là quyết định thực hiện cơ chế một giá theo thị trường, xóa bỏ tem phiếu của Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Chính sau những năm 1975. Điển hình là Tổng Bí thư của thời kỳ đầu đổi mới Nguyễn Văn Linh, đã mạnh dạn thí điểm thay đổi cơ chế quản lý kinh tế ở một số doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn khi làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh;

(Xem tiếp trang 3)

ĐẢNG BỘ XÃ VŨ TIẾN

Tự hào chặng đường 65 năm



Các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Vũ Tiến được đầu tư xây dựng, mở rộng.